

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.57 บาท แนวโน้มยังแข็งค่าคาดกรอบ 32.50 - 32.60 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.57 บาท อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับ 32.54 บาทในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มอยู่ในทิศทางแข็งค่าขึ้น คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.50 - 32.60 บาท

* นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินโลกไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่หุ้นสหรัฐยังพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ได้ต่อ สวนทางกับหุ้นฝั่งยุโรปที่ถูกแรงกดดันจากปัญหาการเมืองระหว่างสหภาพยุโรปและอิตาลี

มองว่า เรื่องข้อตกลงการค้า ผู้อพยพในยุโรป และการเมืองสหรัฐ เป็นเรื่องที่ตลาดคุ้นเคยอยู่แล้ว จึงสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย (3bps) ไปที่ระดับ 2.88% ขณะที่บอนด์ยีลด์เยอรมันอายุ 10 ปีทรงตัวที่ระดับ 0.37% เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยน แต่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร

ข้ามมาฝั่งเอเชีย การรายงานผลกำไรของบริษัทในกลุ่มธนาคารใหญ่ในจีนออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แม้กำไรจะปรับตัวขึ้นโดยเฉลี่ยเพียง 5% แต่คุณภาพหนี้สินเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น นักลงทุนจึงลดความกังวลกับปัญหาสภาพคล่องในภาคการธนาคารของจีนลง

ตลาดการเงินไทยยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แม้จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือตราสารหนี้ของไทยเป็นจำนวนมาก แต่นักลงทุนในประเทศกลับยังสับสนเนื่องจากการปรับเปลี่ยนกฎหมายภาษี

"ด้านเงินบาทก็เคลื่อนไหวตามภูมิภาคเป็นหลัก โดยรวมเรามองว่าในระยะสั้นตลาดการเงินไทยไม่มีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้น หลังจากจีดีพีไตรมาสสอง ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้น จะเป็นตัวช่วยลดแรงกดดันของเงินทุนเคลื่อนย้ายในอนาคต โดยมองกรอบระหว่างวันที่ระดับ 32.50 - 32.60 บาท" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.75 บาท จากวานนี้ 94.77

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 989.46 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 14,668.15 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับข้อมูลหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้